



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thăm gian trưng bày sách tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh. Ảnh: THÁNH TÂM

Sáng ngày 7/10, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.

Sau gần 8 tháng triển khai xây dựng, đến nay (Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do

Sáng ngày 7/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam đã trình bày các nội dung về SPS khi tham gia EVFTA; khái quát một số thông tin về hội nhập quốc tế; giới thiệu chung về Hiệp định Đối tác Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). (Xem tiếp trang 4)
THANH HUYỀN

ĐÔNG HƯNG Phấn đấu gieo trồng 4.820ha cây màu vụ đông



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) rẽ lúa đất bị để tranh thủ thời vụ.

THÁI BÌNH Đạt giải nhất hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020

Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ tổng kết cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.

Tại cuộc thi năm nay, Nhà hát Chèo Thái Bình tham dự 2 phần: hòa tấu và độc tấu. Trong đêm trao giải cuộc thi, cùng với 7 đơn vị xuất sắc trong cả nước, các nhạc công Nhà hát Chèo Thái Bình đạt giải nhất hòa tấu. Ngoài ra, ở phần thi độc tấu đã đạt được 1 giải nhất, 3 giải nhì và 1 giải ba.

Cuộc thi năm nay có 650 nghệ sĩ của 35 đơn vị nghệ thuật trên cả nước tham gia. Đây là dịp để các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc thể hiện khả năng cá nhân, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, cuộc thi cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân gian Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
TÚ ANH

Giao ban công tác viên dự luận xã hội quý III/2020

Chiều ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác viên dự luận xã hội quý III/2020.

Trong quý III/2020, các công tác viên dự luận

xã hội đã chủ động, tích cực nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh; những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước, của tỉnh, của địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có tác động đến đời sống, tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số vấn đề đã được

quan tâm phản ánh sâu như: việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống (Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Sơ kết 1 năm vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo"

Sáng ngày 7/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và thực hiện chương trình an sinh xã hội (từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020).

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động được trên 10,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, ban vận động các cấp đã hỗ trợ xây mới 172 nhà, sửa chữa 84 nhà đại đoàn kết trị giá trên 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 610 bệnh nhân nghèo, trị giá hơn 260 triệu đồng; trao tặng trên 3.500 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá trên 700 triệu đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ban vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã trao tặng hơn 10.200 suất quà trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, qua đó đã động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vượt lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; những tác động của dịch Covid-19 đến quá trình triển khai vận động quỹ; đưa ra những biện pháp để xây dựng quỹ hiệu quả hơn trong những năm tới.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức "Thăng cao điểm vì người nghèo năm 2020".
TIẾN ĐẠT

Tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nghiệp vụ công tác hội nông dân cơ sở

Sáng ngày 7/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cán bộ đoàn.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh được nghe giới thiệu tổng quan công tác dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các chức năng dành cho công dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến... Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ đã nộp, tra cứu hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí cho hồ sơ trực tuyến mức độ 4... được cung cấp tại địa chỉ website: dichvucong.thaibinh.gov.vn.

Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn cũng sẽ phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn ở (Xem tiếp trang 4)
KUÂN PHƯƠNG - ĐẠT QUÂN

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó vươn lên

(Xem trang 2)



Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh được cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Damsan tích cực hưởng ứng.

Rà soát và bóc gỡ mã độc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

(Xem trang 3)

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 7/10, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công trình được gắn biển là khu nhà xưởng 4 tầng thuộc Công ty TNHH Quốc tế Molatec (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình). Công trình được khởi công từ tháng 12/2019 với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Sau 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ tạo nơi làm việc cho khoảng 300 lao động.

Việc tổ chức gắn biển công trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, góp phần giải quyết và tạo việc làm cho người lao động.
NGUYỄN CƯỜNG

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN VŨ THƯ Huy động 13,41 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học các cấp

Sáng ngày 7/10, Hội Khuyến học huyện Vũ Thư tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 năm qua, Hội Khuyến học huyện Vũ Thư đã phát triển thêm 1 hội khuyến học cơ sở, 23 chi hội khuyến học thôn và 65 ban khuyến học đồng họ. Hội hiện thu hút 9.890 hội viên. Các cấp hội đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài thu hút cộng đồng tham gia. Trong 5 năm, toàn huyện đã huy động 13,41 tỷ đồng xây dựng quỹ khuyến học các cấp; tổ chức trao 88.533 suất quà, trị giá gần 7,7 tỷ đồng khen thưởng cho học sinh và người lớn có thành tích học tập, giáo dục tốt; hỗ trợ 13.199 suất quà, trị giá 3,26 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các trung tâm học tập cộng đồng trong huyện đã tổ chức 7.610 lớp chuyên đề, thu hút 977.483 lượt người học. Đến nay, 90,4% số gia đình, 76,4% số dòng họ, 93,3% số thôn, tổ dân phố, 95,7% số cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Huyện có 4 xã được công nhận cộng đồng học tập cấp xã.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Khuyến học huyện Vũ Thư phấn đấu phát triển thêm 5 tổ chức hội, tỷ lệ hội viên đạt 33% dân số, huy động quỹ khuyến học đạt 90.000 đồng/người, 90% hộ gia đình, 75% dòng họ, 100% thôn, tổ dân phố, 100% đơn vị, 100% xã đạt danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Vũ Thư khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
QUYNH LƯU